



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่ว่าง

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนด
แนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและ
ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรม
กำหนด และ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่ว่าง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นายบุญเยี่ยม ทิมอรรถ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ)	ตำแหน่งเลขที่ ๓๘๕๑๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเวียงกะดี ตำบลหนองลู สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าว ให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วัน
ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพนัส โสภณพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วนของ ผลงาน
๑	นายบุญเยี่ยม ทิมอรรถ	จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสวัสดิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำมุด ตำบลหนองเป็ด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๓๘๓๔๘	จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงกะดี่ ตำบลหนองลู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๓๘๕๑๐	ย้าย	-

(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี